



ที่ ลป ๐๐๐๙.๓/ว ๑๗/๕๗/๒

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตรังสรรค์ ลป ๕๒๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองลำปาง และ นายอำเภอสบปราบ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน นิคมสร้างตนเองนิคมกิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. บัญชีรายชื่อผู้ทำกินและที่อยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ  
"ป่าแม่ปราบ" จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ  
เกษตรกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน  
ทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับสิทธิ  
การทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สามารถลด  
รายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นพื้นที่ที่  
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นชอบจะดำเนินการ  
ตลอดจนพื้นที่ประกาศเพิ่มเติมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำปางมีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่นิคมสร้างตนเองนิคมกิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ  
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ " ป่าแม่ปราบ " จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ จึงขอให้  
ท่านแจ้งเกษตรกรอำเภอดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งวิเคราะห์  
ความต้องการของชุมชนในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (ด้านพืช) ที่เหมาะสมกับศักยภาพ  
พื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้  
แบบสำรวจข้อมูลข้างต้น เป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเท่านั้น หากโครงการฯ ได้รับการอนุมัติ  
กรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบสำรวจเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้  
นางสาวสวิชญา สมบุญใสต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๔๒๙ ๘๙๖๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเกษตรกรอำเภอดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๖๙๗  
โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๙๕  
E-mail: [lampan@doae.go.th](mailto:lampan@doae.go.th)

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)  
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน นิคมสร้างตนเองนิคมกวีลุม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. บัญชีรายชื่อผู้ทำกินและที่อยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ " ป่าแม่ปราบ " จังหวัดลำปาง
๓. แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

